

**รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี**  
**ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓**  
**ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย**

นโยบายรัฐบาล/ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ (ระบุรายละเอียดกระบวนการ/ ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้น ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุวันที่เริ่มดำเนินการความก้าวหน้า การดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)	ผลการ เบิกจ่าย
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒	โครงการสินเชื่อเพื่อ ส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพ ให้บริการรถสาธารณะใน ภาคใต้	ฝ่ายการขาย สินเชื่อราย ย่อย ๒	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเตรียมบุคลากรในพื้นที่เพื่อให้ บริการผู้ประกอบการที่ต้องการขอ สินเชื่อ</li> <li>- ประสานกับผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อเตรียมความพร้อม ในส่วนของ รถยนต์ใหม่สำหรับผู้ขอสินเชื่อ</li> <li>- จัดเตรียมผลิตภัณฑ์และ กระบวนการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อ รองรับการให้บริการ</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้ประกอบการ รับทราบถึงการให้ความสนับสนุนด้าน สินเชื่อของโครงการสาธารณะภาคใต้ ของธนาคาร เพื่อตอบสนองนโยบาย ของภาครัฐ</li> </ul>	ธนาคารได้ริเริ่มโครงการในเดือนมิถุนายน โดยใช้ เงินทุนของธนาคาร คิดอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณ ร้อยละ ๑.๕ และได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติม จากภาครัฐโดยธนาคารได้เริ่มให้บริการ เฉพาะรถตู้สาธารณะ เนื่องจากผู้ประกอบการมี ความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเปลี่ยนรถยนต์ที่มีอายุ การใช้งานเกิน ๑๐ ปี ให้เป็นไปตามระเบียบของ กรมการขนส่งทางบกซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการ ตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี และใน ส่วนของรถประเภทอื่นๆ อยู่ระหว่างการจัดหา ข้อมูล และเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ซึ่ง ในช่วงเดือนตุลาคมธนาคารได้ให้บริการ รถจักรยานยนต์รับจ้างโดยได้รับเอกสารสินเชื่อ จากลูกค้า จำนวน ๗๔ ราย และจะมีการ ทดสอบระบบในช่วงเดือนพฤศจิกายน	<p><u>การขอสินเชื่อ</u> มีผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะ ยื่นขอสินเชื่อ จำนวน ๖๕๘ ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ ประมาณ ๘๓๑ ล้านบาท</p> <p><u>ผลการอนุมัติ</u> จำนวนผู้ได้รับการอนุมัติ ๖๑๘ ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ ๗๗๘ ล้านบาท</p>	จำนวนการ เบิกจ่าย ๔๗๘ ราย คิดเป็น วงเงินสินเชื่อ ๖๐๒ ล้านบาท